

ภาคผนวก ก

ตารางสรุปลำดับเหตุการณ์
การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554



ก.พ.จ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย

ประจำปี พ.ศ.

2554

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Office of the Public Sector Development Commission



ตารางสรุปลำดับเหตุการณ์การพัฒนาระบบราชการที่น่าสนใจ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553	
ต.ค.	<ul style="list-style-type: none"> ตุลาคม- ธันวาคม การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 4 ตุลาคม การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2553 เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาระบบราชการไทย” ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 7-22 ตุลาคม คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั่วประเทศ รวม 16 กลุ่มจังหวัด 11 ตุลาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์การมหาชน : กลุ่มด้านเศรษฐกิจ 12 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง “เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ” มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ และใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีผลให้ตัวชี้วัดเพิ่มมากขึ้น จึงมีการยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จำเป็นตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 (เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ) 13 ตุลาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์การมหาชน : กลุ่มด้านวิทยาศาสตร์ 13 ตุลาคม การประชุมเรื่อง “การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายกรอบเอเปค” เพื่อชี้แจงเจตนารมณ์และเป้าหมายของเอเปคที่ต้องการให้ประเทศในเขตเศรษฐกิจเอเปคมีบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น 27 ตุลาคม การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขององค์การมหาชน : กลุ่มด้านสังคม / ศึกษา 28 ตุลาคม การประชุมชี้แจงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553
พ.ย.	<ul style="list-style-type: none"> 4 พฤศจิกายน การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการวิจัยเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประจำปี พ.ศ. 2554 (Doing Business 2011) ผ่านระบบ Video Conference จากกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัยประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 19 จาก 183 ประเทศทั่วโลก 4 พฤศจิกายน การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 25 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



พ.ศ. 2553	
	<ul style="list-style-type: none"> • 25 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงยุติธรรมปรับปรุงโครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยให้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และให้ปรับปรุงโครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามมติ ก.พ.ร. • 26 พฤศจิกายน การประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน” เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรี • 30 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 และวันที่ 7 กันยายน 2553 เกี่ยวกับการขยายเวลาของมาตรการระงับการขอตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ธ.ค.	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และการจัดทำตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 • 15 ธันวาคม 2553 - 14 มกราคม 2554 รับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 • 16 ธันวาคม พิธีมอบรางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน” และ “มาตรฐานศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์บริการประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ • 16 - 17 ธันวาคม การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย • 17 ธันวาคม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างความไว้วางใจของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทย • 21 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง “การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” และให้สำนักงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป • 23 ธันวาคม การอบรมผู้ตรวจประเมินตัวชี้วัด “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” • 24 ธันวาคม การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. 2554	
ม.ค.	<ul style="list-style-type: none"> • มกราคม - เมษายน การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 • 5 มกราคม งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 • 6 - 7 มกราคม การอบรมหลักสูตร “ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำกับส่วนราชการในการพัฒนาและปรับปรุงองค์การในมิติต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ • 10 มกราคม การสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 • 11 มกราคม คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบและเห็นชอบ เรื่อง “รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552” และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นผู้ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์การมหาชนทั้งหมด ทั้งในเรื่องของงบประมาณและการแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนกันในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว • 14 มกราคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” • 18 มกราคม คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบและเห็นชอบรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2011) โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการศึกษาวิจัยแนวดำเนินงานของประเทศที่ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งข้อมูลดัชนีชี้วัดของการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2011) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ • 18 มกราคม คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

พ.ศ. 2554	
	<ul style="list-style-type: none"> • 24 มกราคม คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง “ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ” และลงมติเห็นชอบตามความเห็นของ ค.ต.ป. และข้อเสนอของสำนักงานประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) และเมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป ทั้งนี้ มติที่ประชุม ค.ต.ป. มีดังนี้ 1) เห็นควรให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนและภาระงานเอกสาร เพื่อให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจำเป็นโดยมีกรอบการประเมินผลใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน 2) เห็นควรให้ยกเลิกตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด 3) เห็นชอบให้มีการวางระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางขึ้น • 26 มกราคม การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาครั้งที่ 15 เรื่อง “การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต ... ราชการไทยพร้อมรับมืออย่างไร”
ก.พ.	<ul style="list-style-type: none"> • กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) • 7 กุมภาพันธ์ พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร • 16 กุมภาพันธ์ รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหารระดับสูง (บพส.)” • 17 กุมภาพันธ์ การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากระบวนการเรื่อง “การประเมินผลและพัฒนาหน่วยงานในภาคราชการ” เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของส่วนราชการ • 17 กุมภาพันธ์ การประชุมเรื่อง การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

พ.ศ. 2554	
มี.ค.	<ul style="list-style-type: none"> มีนาคม - เมษายน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)
	<ul style="list-style-type: none"> มีนาคม - พฤษภาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)
	<ul style="list-style-type: none"> 8 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอของ ค.ต.ป. เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
	<ul style="list-style-type: none"> 9 มีนาคม พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตร mini MBA และ mini MPM เพื่อพัฒนาบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย
	<ul style="list-style-type: none"> 11 มีนาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ถอดรหัส...ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ”
	<ul style="list-style-type: none"> 14 มีนาคม คณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบเรื่อง “การจัดทำคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”
	<ul style="list-style-type: none"> 22 มีนาคม การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ ระหว่างนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐนำร่อง
	<ul style="list-style-type: none"> 28 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบเรื่อง “แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเรื่องการขอปรับแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเรื่องการกำหนดกลุ่มจังหวัด และการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1”
	<ul style="list-style-type: none"> 29 มีนาคม การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ

พ.ศ. 2554	
เม.ย.	<ul style="list-style-type: none"> 4 เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2553 และเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามความเห็นของ ก.พ.ร. 8 เมษายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “การปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ”
พ.ค.	<ul style="list-style-type: none"> พฤษภาคม - กรกฎาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)
	<ul style="list-style-type: none"> 2-4 พฤษภาคม การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ “โครงการหลักสูตรการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (บพพ.)” 2-4 พฤษภาคม การสัมมนาข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 3 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 10 ราย 4 พฤษภาคม การประชุมเรื่อง “การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย” 30 พฤษภาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “เปิดมุมมองใหม่ ... ร่วมต่อต้านการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในวงราชการ”
มิ.ย.	<ul style="list-style-type: none"> 10 มิถุนายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการไทยบนเวทีโลก” 16 มิถุนายน การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ” และศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี 21 มิถุนายน การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน 23 มิถุนายน สองหน่วยงานภาครัฐไทยรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2011 ณ เมือง Dar es Salaam ประเทศ Tanzania ประกอบด้วย สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) ในสาขา Advancing knowledge management in government และ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) ในสาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms

พ.ศ. 2554	
ก.ค.	<ul style="list-style-type: none"> 7 - 8 กรกฎาคม การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัด โดยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 8 กรกฎาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “ยกระดับคุณภาพหน่วยงานภาครัฐ” 12 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการและจังหวัดที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และความคืบหน้าการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และการจัดทำตัวชี้วัดร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
	<ul style="list-style-type: none"> 12 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
	<ul style="list-style-type: none"> 12 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเห็นชอบกับข้อเสนอของ ค.ต.ป. เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอ และเห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการทุก 6 เดือน ต่อ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ตามที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> 12 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลรางวัล United Nations Public Service Awards 2011 ของหน่วยงานภาครัฐไทย
	<ul style="list-style-type: none"> 19 กรกฎาคม การประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง “ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล : รางวัล United Nations Public Service Awards”
	<ul style="list-style-type: none"> 22 สิงหาคม รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “เครือข่าย กลไก ด้านภัยคอร์รัปชั่น”
ส.ค.	<ul style="list-style-type: none"> 25 สิงหาคม การประชุมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ ประธานกรรมการองค์การมหาชน และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้บริหารองค์การมหาชน และการประเมินผลองค์การมหาชน
	<ul style="list-style-type: none"> 29 - 31 สิงหาคม การอบรมผู้ตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) สำหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554	
ก.ย.	<ul style="list-style-type: none"> • 5 กันยายน การประชุมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ ผู้อำนวยการองค์การมหาชน และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และแจ้งกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 • 8 - 9 กันยายน การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะหน่วยงานเพื่อความ เป็นเลิศ” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดวิธีการในการจัดทำและนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ • 13 กันยายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ให้ถือว่าคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555 และให้นำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปีต่อไป เพื่อให้กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 มีความรวดเร็ว • 17- 18 กันยายน การสัมมนาเพื่อการพัฒนา รูปแบบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ • 19 และ 21 กันยายน การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 • 19 กันยายน การสัมมนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาองค์การสู่อนาคต (Innovation for Organizational Development in the Future)” • 20 กันยายน สัมมนา KMA Sharing Day โครงการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินการจัดการความรู้ของส่วนราชการ • 23 กันยายน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ • 25 กันยายน รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน “คุณภาพการบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วม” • 29 กันยายน การประชุมชี้แจงระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย